



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ

ที่ สน ๗๗๗๐๑/ ๑๕๐

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ

ข้อกฎหมาย

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙,๓๐ (๕) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามผลการดำเนินงาน
- ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามผลการดำเนินงานผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามผลการดำเนินงานให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ได้ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกข้อความนี้ และควรเสนอผลการรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ คณะกรรมการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ได้รับรองตำแหน่งนายองค์การบริหารส่วนตำบล ต่างๆและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรนำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย และแก้ไขคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย เพื่อเปลี่ยนแปลงรายชื่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่างอยชุดใหม่ โดยขอมติจากที่ประชุม เพื่อเข้าสู่ระเบียบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางศิริณา แก้วกำ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นางสาวพรลภัส ทวีพงศ์พจนาน)
หัวหน้าสำนักปลัด



(นางจีระกิตต์ งอยจันทร์ศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย



(นางภัทราพร ทศคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย



(นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างอย